

# ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว

๕๗๕



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๖๔๔

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑ - ๑๒ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ ๗ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม และมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งสังคมภาคประชาสังคมได้ชื่นชมเป็นอย่างมากต่อแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาปลอดอบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในการนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในฐานะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ให้รณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคมต่อไป

เพื่อเป็นการรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสังกัด จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคม

๒. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑,๓๒

ผู้ประสานงาน นางสาวจิรพร เสนแก้ว โทร.๐๘-๖๒๕๒-๔๗๒๒

**มานะ มานคร มหาศรัทธา**

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๖๕๕



๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๕๙๓๑  
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑ - ๑๒ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ ๗ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม และมีสุขภาพที่ดีมีความสุขพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งสังคมภาคประชาสังคมได้ชื่นชมเป็นอย่างมากต่อแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาปลอดอบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในการนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในฐานะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ให้รณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคมต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสังกัด จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคม

๒. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตติยา วงศ์กาญจนนา โทร. ๐๙๖-๘๑๙-๔๖๘๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.asia/gFn4L>

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เลขรับ 18064  
วันที่ 6 ก.ย 66 เวลา .. น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เลขที่รับ 9841  
วันที่ 6 ก.ย 66

ภาคคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
เลขที่รับ 2803  
วันที่ 6-9-66  
เวลา จำนวน ๑ ฉบับ





กระทรวงศึกษาธิการ  
กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
วันที่ 11 ส.ค. 2566  
เลขรับ 35024  
เลขที่ C.19.471ก

สำนักงานโยกย้ายและแผน ก  
วันที่ 11 ส.ค. 2566  
เลขรับที่ 6326  
เลขที่ 015221

ด่วนที่สุด

สทศ.๑๒๗ /๒๕๖๖

กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
เลขรับที่ 1211  
วันที่ 11 ส.ค. ๒๕๖๖

19/2011 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมืออรรถรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๗  
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข่าวงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า ปี๕๖๕.

- ๒.แบบสำรวจความคิดเห็นของครู ผู้บริหารต่อการจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
- ๓.ผลเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่

ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น๑-๑๒ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ้อสอน ได้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่๗ ในปีการศึกษา๒๕๖๖นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม และมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่นี้เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่๑๓ ในปี๒๕๖๖ โดยเกิดวิธีการจัดงานเลี้ยงปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในหน่วยงานการศึกษาตามมา งานดังนี้

- ๑.งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ ๗ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖
- ๒.งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่๗ ในปีการศึกษา๒๕๖๖

ซึ่งสังคม ภาคประชาสังคมได้ชื่นชมเห็นอย่างมากต่อแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาปลอดอบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่เป็นแนวอย่างที่ดีแก่สังคม

ทั้งนี้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

ดังนั้นสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น๑-๑๒ เครือข่ายโรงเรียนคำพ้อสอน ขอความร่วมมือท่าน ดังนี้

๑.ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาในสังกัดท่านทุกจังหวัด ให้รณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ (ปีที่๗ ของการรณรงค์) เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคม

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และภาคีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน ในการขับเคลื่อนให้วิถีครูเป็นวิถีสุขภาวะ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและสังคมสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(เกสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๙

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๕๙๓๑

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ว่า ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครือข่ายครูดีไม่มีเบียร์มุข รุ่น ๑ - ๑๒ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อยสอน ได้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ ๗ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม และมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่นี้ เป็นการพัฒนาต่อจากโครงการครูดีไม่มีเบียร์มุข ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมา เป็นปีที่ ๑๓ ซึ่งสังคมภาคประชาสังคมได้ชื่นชมเป็นอย่างมากต่อแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาปลอดต่อบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในกรณีนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในฐานะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ให้รณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคม รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ด่วนที่สุด ที่ สคส. ๑๒๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ และบุหรี่ย เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคมต่อไป

๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ และบุหรี่ย

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2023

... สามารถติดตามต่อได้ที่ : <https://www.dailynews.co.th/news/1509630/>

หนุณงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าบุรี รักษาจรรยาบรรณครูแบบอย่างต่อสังคม  
เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค หนุณนโยบาย รว.ศึกษาฯ และ สพฐ. ให้งานเลี้ยง  
เกษียณปลอดเหล้าบุรี เพื่อรักษาจรรยาบรรณครูเป็นแบบอย่างต่อสังคม พร้อมสโลแกนงาน  
ปลอดเหล้าเพราะเราเป็นครู ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพิ่มศรัทธาจาก  
ผู้ปกครองและสังคม ลดปัญหาผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะอุบัติเหตุคนเมา

26 กันยายน 2565

9:48 น.

การศึกษา-ไอที



เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เครือข่ายผู้ปกครองและครู 4 ภาค ภายใต้โครงการครูดี ไม่มีอบายมุข สนับสนุนโดย สสส. และ  
เครือข่ายงดเหล้า นำโดยนางสาวรุ่งรัชณี เลิกบางพลัด นางสาวพนารัตน์ กุศลอำพล นางสาวริมล โพธิ์ชัยรัตน์ และนาง  
ปฐิมา ณะปุระ ตัวแทนครูดีไม่มีอบายมุข และผู้ปกครอง 4 ภาค ได้เดินทางพร้อมครูและผู้ปกครอง จำนวน 25 คน  
เพื่อพบ นางสาวตรีสุข เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีอนุ วงษ์จินดา รอง  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจที่กระทรวงศึกษาธิการรณรงค์เชิญชวน  
และหนุนให้เขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. 245 เขตทั่วประเทศ จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เปียร์ บุหรี่  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นางสาวตรีณัฐ กล่าวว่ารู้สึกชื่นชมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รณรงค์เชิญชวนให้  
เกิดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าเพราะเราเป็นครู ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นเรื่องดีที่ควรมีการรณรงค์เชิญชวน  
ต่อเนื่องไปทุกปี เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งทุกหน่วยงานของกระทรวงควรนำไปเป็นนโยบายและ  
ปฏิบัติกันต่อไป...

ว่าที่ร้อยตรีธนู กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ต้องขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครอง  
และเครือข่ายครูทั้ง 4 ภาค ภายใต้โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ที่มาช่วยทำเรื่องการ “เป็นแบบอย่างที่ดี ที่มีคุณค่า  
มากกว่าคำสอน” เพราะเห็นประโยชน์ของการทำให้อาชีพครูปลอดเหล้าหรือตามจรรยาบรรณครู และท่าน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็เน้นย้ำว่าครูต้องเป็นแบบอย่างแก่สังคม งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า งาน  
เลี้ยงวันครูปลอดเหล้าจึงเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนสังคม เป็นเรื่องที่ดีมากที่ครูทุกคนต้องช่วยกัน ที่สำคัญคือต้อง  
ซื่อสัตย์จริงใจที่ผู้ปกครองมาทำเป็นครอบครัวเพื่อมาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ สพฐ. เองให้ความสำคัญ และต้อง  
ช่วยกันขยายผลออกไปให้เต็มพื้นที่ในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้ง เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้าหรือห้ามนำเข้า

ด้านตัวแทนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข นางสาวริมล กล่าวว่ ในฐานะที่เป็นครู รู้สึกภูมิใจ ที่ สพฐ. ขับเคลื่อน  
รณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในศรัทธาในครูมากขึ้น และ  
ยังเป็นการไม่เพิ่มคนเมาในท้องถิ่นเพื่อลดโศกนาฏกรรมในวันเกษียณอายุราชการครู โดยเครือข่ายครูดีไม่มี  
อบายมุขจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเพราะโครงการนี้เน้นขอความร่วมมือ แม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนอาจจะ  
ยังไม่ให้ความสำคัญ โดยพวกเราจะขอสืบติดตามเชิญชวนให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับที่ให้ความสำคัญกับ  
นโยบายนี้

นางปัทมา กล่าวว่า คนในฐานะผู้ปกครองที่มีหลานอยู่ในวัยเรียน เมื่อเห็นข่าวด้านลบ ที่เกิดจากครูไปเกี่ยวข้องกับ  
อบายมุขโดยเฉพาะเหล้า เบียร์ ทำให้ รู้สึกเป็นห่วงหลาน แต่เมื่อได้รับรู้และเห็นการจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า  
ที่ สพฐ. ทำอย่างต่อเนื่องรู้สึกสบายใจขึ้นและชื่นชมว่า หน่วยงานการศึกษาที่ดูแลครูมีได้เนิ่งเดียวกับปัญหาการดื่มเหล้า  
เบียร์ของครู และมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างค่านิยมไม่เลี้ยงเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเกษียณ และ  
งานวันครู คนในฐานะของผู้ปกครอง ก็ขอวิงวอนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายแนวคิดนี้ไปยังหน่วยงาน  
การศึกษาทุกสังกัดที่กระทรวงศึกษาธิการดูแลอยู่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนจะพอใจและ  
ศรัทธาในตัวครูเพิ่มมากขึ้น



ผลสำรวจความคิดเห็นของ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ต่อการมรดกงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า ปี๒๕๖๔ จำนวน ๕๓๒ ท่าน

แหล่งที่มา: ผลสำรวจจากครู ผู้บริหารสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการโพธิ์ดำรณรงค์ยุติการบริโภคแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๖๔

ครูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน และทำให้สุขภาพครูดี

มีผลดีต่อบุคคล

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ รวมถึงผู้ปกครอง และชาวข้างทั่วไป ในการดำรงชีวิตที่พอเพียงและปลอดอบายมุข ดังนั้นงานเลี้ยงวันครูและงานเกษียณ หรืองานอื่น ๆ ก็ไม่ควรมีเหล้า เบียร์ บุหรี่ ควรจัดเป็นกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์มากกว่า

ทำให้บรรยากาศในงานดี มีความอบอุ่น

เห็นด้วยค่ะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของรัฐ เนื่องจากเป็นการใช้เงินของโรงเรียน ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนมาจัดเลี้ยงสังสรรค์

ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน สังคม

เพราะ การเสกติดของมีนเมาเป็นการทำลายชีวิตตัวเอง

ไม่ควรส่งเสริมการเข้าถึงอบายมุขทั้งปวง

เพราะครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคคลวัยเรียนและเยาวชนจึงควรปฏิบัติตนให้ออกดีลงเหมาะสมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

การที่ดื่มสุรา สูบบุหรี่นอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยัง อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ครูเป็นแบบอย่างของนักเรียนและชุมชน ควรเป็นต้นแบบให้ชุมชน

อาชีพครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาอบรมเพาะสิ่งดี ๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนก่อน

ลดความเสี่ยงทั้งทางด้านอุบัติเหตุและด้านสุขภาพ

เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผลดีต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิต

เพราะรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม

จะได้เป็นต้นแบบให้กับสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน เยาวชนและหน่วยงานอื่นๆและช่วยทำให้เกิดการลดละเลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ด้วย

เป็นแบบอย่างที่ดี

เห็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ

ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

มีบุคลิกภาพ กิริยา วาจาที่สุภาพมากกว่าตอนดื่ม

เพราะทำให้ตระหนักในการปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

เห็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

ครูควรเป็นแบบอย่างในการปลอดแอลกอฮอล์

เป็นการสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับ เหล้า เบียร์ บุหรี่ และเป็นแบบอย่างที่ดี

เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต้นหรือชุมชน

ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์
ครูต้องเป็นแบบอย่างให้ดูตาม สังคม โดยไม่เป็นผู้เข้าไปในวังนรกของแหล่งอบายมุข ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
การเป็นสถานศึกษาให้นักเรียนครูไม่ควรยุ่งกับสิ่งเสพติดทุกคน
ดีมาก
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้งานครั้นเครียดด้วยสติสัมปชัญญะ งานเลี้ยงปลอดเหล้าทำให้คุณครูทุกท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัย
เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นอบายมุขที่สวดทนต์ปิฎกของสงฆ์ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป เพราะจะเน้นคงไม่เหมาะสมหากแม่พิมพ์ของชาติ
เสพติดอบายมุขเหล่านี้
เป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สร้างวาทะเตือนร้อนให้กับบุคคลอื่น นำมาซึ่งความทุกข์ที่แท้จริง
จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รักใคร่กลมเกลียว และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
เป็นสิ่งที่ดีงาม ประหยัด สุขภาพดี ไม่เกิดเหตุรุนแรง
ครูจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นภาระของสังคมในวันที่เกษียณแล้ว
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
ความเหมาะสมในวิชาชีพ ลดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่ลงเหมาะสมที่จะเกิดขึ้น
เหล้า เบียร์ บุหรี่ และของมีเบ้า มีโทษร้ายแรง และครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและคนอื่น ๆ การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะมีผลดีต่
ตนเองแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เฒ่าผู้แก่
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อองค์กรและสังคม
ทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการละเลิกเหล้า เบียร์และบุหรี่
เป็นแบบอย่างที่ดี
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ผู้ปกครองนักเรียน
การจัดกิจกรรมทั้งงานวันครูและงานเกษียณแล้วแต่เป็นการยกย่องเชิดชูวิชาชีพครูทั้งสิ้น ครูควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี การดื่มเหล้า เบียร์และสู
บบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ดีต่อสุขภาพร่างกายและไม่สิ้นเปลืองค่าเครื่องดื่ม
ไม่อันตราย
งานเลี้ยงที่ไม่มีเหล้าเบียร์บุหรี่ทำให้ปลอดภัย
เพราะสถานศึกษาเป็นแบบอย่างของการเรียนแบบที่ดี ถ้าในโรงเรียนมีการดื่มเหล้า เบียร์ บุหรี่ จะทำให้ชุมชนไม่น่าเชื่อถือ
จะช่วยลดอุบัติเหตุจากความประมาทได้และทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนและบุคคลที่พบเห็นด้วย
การเป็นแบบอย่างให้คนอื่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆ
ครูถือเป็นบุคคลตัวอย่างต่อเด็กและเยาวชน ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จะเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน สดกามีปัญหาจากการที่ดื่มแล้วขาดสติ



ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นสิ่งที่ไม่ผิดร้ายกาจและสุขภาพ
ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม เพื่อเด็กและเยาวชน
ความสนุกสนาน เสียใจหิวเราะ มีได้ทุกที่ ยิ่งแฉ่ไม่ร้างเหล่า ยิ่งแอลกอฮอล์เข้าปาก บางครั้งอาจทำให้ถูกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ เพราะขาดสติสัมปชัญญะ ซึ่งอาจร้ายแรงจนถึงเหตุแห่งความตาย
เป็นสิ่งที่ดี ดีต่อร่างกาย และเป็นแบบอย่างที่ดี
หน้าเบียร์เป็นสิ่งที่ไม่ดี ครูไม่สมควรยุ่งเกี่ยวและงานวันครูควรส่งเสริมให้ครูเข้าวัดทำบุญปลูกป่า
ครูคือแบบอย่างที่ดีของบุคคลอื่น ดังที่ครูให้ตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นด้วย
เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นแบบอย่างที่ดี
เราเป็นครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมครับ
เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของครู จึงเห็นควรให้ปลอดเหล้า ในงานเลี้ยงวันครูและงานเกษียณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นต้นแบบที่ดีกับนักเรียนในทุกๆเรื่อง
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและหน่วยงานอื่นๆต่อไป
เป็นการส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการลดการวิวาทและอุบัติเหตุอีกด้วย
เพราะจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เหล้า เบียร์ บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนและนักเรียน
มีโทษต่อสุขภาพ เป็นแบบอย่างไม่ดีกับสังคม และควรเพิ่มราคาให้แพงจนไม่อยากซื้อ
เพราะงานวันครูและงานเกษียณเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลผู้เกษียณ ซึ่งอาชีพครูเป็นอาชีพที่เป็นภาคเก่งที่ดีของสังคม จึงไม่ควรมีการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในงาน
ความสนุก ความบันเทิง เกิดจากจิตใจ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเหล้า เบียร์ หรืออบายมุข
จะได้เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นสิ่งซึ่งครูควรพึงปฏิบัติ ในการปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
จะลดเรื่องอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทในกลุ่มหรือในครอบครัว
ทำให้ทุกคนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
ทำให้เป็นตัวอย่างกับนักเรียนละ
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกรรลงหนที่มีแต่ความซาดคูนๆ ทั้งสุขภาพ มิตรภาพ ทรัพย์สินเงินทอง อีกด้วย
คำว่าครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดีและเริ่มแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ทำให้โรงเรียนปลอดกึ่งเสพติด 100%
จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้สิ่งผลดีต่อบุคคลทุกที่เข้าร่วมงานทำให้ไม่ขาดสติปลอดภัยเ็นการเดินทาง
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน
ทำให้งานเลี้ยงเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น และที่สำคัญปลอดภัยจากโควิดเนื่องจากจัดงานต้องอยู่ในความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของโรค
งานผู้บังคับว่าเน้นการแสดงความเป็นกันดีและมุทิตาจิต การมาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องมีอบายมุขต่างๆมาเกี่ยวข้อง

ครูต้องเป็นต้นแบบที่ดี

ครูเป็นบุคลากรต้นแบบ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับเระชาชนทั่วไป

ครูเป็นแบบอย่างที่ดีเห็นได้ชัดในชุมชน การที่ครูดีมีจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือกลดลง ไม่น่าเคารพ

ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิวัติตนให้แกบุคคลทั่วไป เพราะแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

ครูเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กเรียนและผู้อื่น

เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ชุมชนและสังคม

ด้วยจำนวนครูที่เยอะ มารวมตัวกันในงานเลี้ยง หากมีการดื่มเหล้าแล้วเกิดการเมา ก็จะได้รับอุบัติเหตุ อาจถึงขั้นเสียชีวิต ถือทำให้เสียภาพลักษณ์เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

เพื่อให้ทุกคนมีความสุขพที่ดี

ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุในการดื่มสุราแล้วขับ

งานเลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีเหล้า เบียร์ บุหรี่

เป็นการแสดงออกของความเป็นแบบอย่างที่ดี

เหล้า เบียร์ บุหรี่ ทำร้ายร่างกายและจิตใจทั้งตนเองและครอบครัวข้าง

ทำให้ครูได้ดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถสนุกได้โดยไม่มีเหล้า เบียร์ บุหรี่

เพราะทำให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง

เป็นนโยบายห้าห้าให้งานเลี้ยงต่างๆ ปลอดคอบายมุข (ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่)

ให้จัดเ็นกิจกรรมแข่งส่วางสรรค์ เช่น เกมเล่นเกม แข่งกีฬา และไม่ควรนำมาจัดกับในตอนเย็น เพื่อการลดเหล้า เบียร์ ไปในตัวด้วยครับ

เหล้า บุหรี่ต่างลงผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว รวมทั้งทำให้เสียเงินเสียทอง

ครูเป็นตัวกลางที่ดีของสังคม

เหล้าและบุหรี่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนรอบข้าง เช่นบางคนเป็นภูมิแพ้เมื่อสูดดมกลิ่นบุหรืเข้าไปทำให้ไปกระตุ้นอาการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือการดื่มเหล้าเมื่อกินเกิดปากเสียวกับทำให้ขาดสติในการควบคุมตนเอง

เป็นงานที่ทุกคนต่างมาร่วมเล็งส่งด้วยความยินดี จึงไม่ควรดื่มเหล้า เบียร์ บุหรี่

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม้เสี่ยงกับอุบัติเหตุและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เห็นด้วยคะ เพราะครูคือแม่พิมพ์ของชาติ ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

การดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบางครอบครัวสูญเสียความรักไปเพราะเมาแล้วขับ

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และชุมชน ไม่ว่าจะงานเลี้ยงวันครูหรืองานเลี้ยงเกษียณแล้วแต่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ครูจึงควรเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เห็น

เมื่อครูไม่ดื่มเหล้าในที่สาธารณะหรือชุมชนก็เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถพูดสอนได้อย่างภูมิใจ

ส่งผลดีในทุกๆด้าน เช่นสุขภาพ ค่าใช้จ่าย

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี

เพราะครูจะได้ห่างอบายมุข

งานสู้กับวันครู ครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ ควรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่น

เพราะการดื่มเหล้าเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันดูครูหรือทำให้ส่งกลิ่นเหม็นตัวผู้ข้างเคียงและอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นอื่น

งดเหล้าลดมลพิษสุขภาพและไม่ทำร้ายมิตรมาหาพบการเมาและทะเลาะวิวาทกันในสถานศึกษาได้

ครูควรเป็นแบบอย่างในการไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข
เพื่อสุขภาพร่างกายของตนเองและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีของนักเรียนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ
ลดการเกิดอัมพาตหลังจากเลิกงาน และลดการทะเลาะวิวาทในร้าน
การดื่มเหล้าทำให้ขาดสติ อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตามมา
ไม่แนะนำให้ครูผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวอย่างภาพพจน์ที่ดีของครู
เพราะอาชีพครูควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและชุมชน
เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน
เป็นนโยบายที่ดี ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์
"เหล้า เบียร์ บุหรี่ ของไว้อะไร ไม่ต้องการ" การใช้สิ่งเหล่านี้เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุและไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด
ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และเนื่องจากสถานการณโควิดไม่มีการจัดงานเลี้ยงด้วย
การเป็นครูที่จะสอนคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้อื่นนั้น ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสียก่อน และการไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ ไม่ได้ทำให้อรรถรสในงานเลี้ยงหมดไป อยู่ที่เจ้าของงานจะเตรียมการและขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานด้วย จึงเกิดแบบอย่างที่ดีเป็นรูปธรรมชัดเจน
ประหยัด
ลดการพบปะกัน รวมถึงกันกับคนมากมาย
เป็นสิ่งที่ดี
ครูเป็นบุคลากรที่เป็นแบบอย่างของสังคม ถ้าครูเป็นแบบอย่างที่ดีสังคมก็ดีขึ้น
สร้างภาพพจน์ที่ดีกับครู
จะทำให้งานสนุกขึ้น
เป็นเรื่องที่ดี ถึงแม้ไม่มีระณการระบาดทั่วของโรคโควิด-19 ครูก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเมตตา ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด เพราะครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ดื่มแล้วขาดสติขับรถประมาทก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้พูดคุยและซาบซึ้งกันขณะที่จะยังไม่สติครบ และเดินทางกลับบ้านอย่างมีสติ
เป็นการ respect ครูครูที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มความสามารถจนถึงวันเกษียณอายุราชการ
ครูควรเป็นต้นแบบในการปลอดอบายมุขทุกอย่าง
เป็นไม่กายที่ดี ครูเป็นปูชนียบุคคล ที่ควรประพาศและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นสิ่งที่ไม่มียประโยชน์ต่อสุขภาพเลย สิ้นเปลืองงบประมาณ
เพราะการเป็นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
การดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่าย
เหล้า เบียร์ บุหรี่เป็นสิ่งชั่วร้ายทำให้คนขาดสติ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้
เพื่อสุขภาพของคุณครูทุกท่านและเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นในการดื่มไม่ขับ
เหล้า บุหรี่ อบายมุขจะทำลายสุขภาพร่างกาย และยื่นมือเกิดของความรุนแรงต่างๆในสังคม

เป็นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ ดังคำที่ว่า "แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน"
จนภายหลัง หรือบุคลากรทางการศึกษาต่อมา ก็ไม่ได้ได้เลย ขาดความน่าเชื่อถือ บางคนมาแล้วทำกบฏบ้าง บางคนมาแล้วมีอุปนิสัยขี้บดขี้ตำ ถ้าคนอื่นมาเห็นก็ดูไม่งาม ไม่เหมาะสม: ความน่าเชื่อถือก็ตกลง แล้วจะไปบอกสอนคนอื่นได้อย่างไร
เพื่อความเป็นระเบียบและความเหมาะสมในการปฏิบัติตนของครูและเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี
เป็นการส่งเสริมที่ดีให้ครูปลอดเหล่า เบียร์ และบุหรี่
ครูต้องเป็นแบบอย่างในการไม่ยุ่งเกี่ยว เหล้า เบียร์ บุหรี่ และกามรมุขทั้งปวง
เป็นสิ่งที่ดี ที่ทั้งต่อสุขภาพของตนเอง และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ประหยัด อดอาหารการติดเชื้ไวรัสโควิด 19
เหล่า เบียร์ บุหรี่ สามารถทำให้ขาดสติได้ และกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน สามารถทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องใช้เหล้า เบียร์ บุหรี่
เป็นสิ่งที่ดี ช่วยลดการติดเชื้ไวรัสโควิด-19 ช่วยให้มีเงินเก็บพัฒนาสิ่งอื่น ช่วยในสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เป็นนโยบายที่ช่วยให้ครูประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทำให้สังคมยอมรับนับถือและเป็นผลดีต่อคุณประโยชน์สุขภาพ ความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุหลังจากงานเลี้ยงสังสรรค์: รวมทั้งป้องกันการทะเลาะวิวาทหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดียิ่งครับ
เพราะไม่ควรมึนเมาสิ่งเหล้าที่เข้ามาเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรนำมาเข้าในงานเลี้ยงต่างๆ
การเป็นตัวอย่างที่ดีนั้นย่อมมีค่ามากกว่าคำสอน ครูที่จะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ
จะได้ประหยัด และไม่เสี่ยงต่อโรค
การเป็นครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่พบเห็น
เป็นตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน
เพื่อให้เห็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี
เหล่า เบียร์ บุหรี่ เป็นสิ่งไม่ดี
ดีต่อสุขภาพ ลดค่าใช้จ่าย มีสติสัมปชัญญะ
ครูคือแบบอย่างที่ดีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี จะนอกหรือในเวลาราชการก็ตาม เพราะถ้าดื่มเหล้าทำให้ขาดสติ อาจนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำให้ขาดความน่าเคารพและน่าเชื่อถือได้
ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน
เป็นนโยบายที่ควรปฏิบัติ เนื่องจากเราจดเหล่า เบียร์ บุหรี่ ถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่ดี และเป็นอย่างที่ดีไว้แก่สังคม
ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโรคภัยที่เกิดจากบุหรี่ปั้ความรุนแรงสถานศึกษาจึงควรเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม
เห็นด้วยเพราะเหล้าก็มักเป็นจุดเริ่มต้นในหารที่ครูจะได้ลด เหล้า บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถ้าทำเป็นประจำทุกๆปีอาจจะทำให้ครูห่างห่างเลิกเหล้า บุหรี่ตลอดชีวิต
เป็นนโยบายที่ดีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ และชุมชนรอบข้าง
ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน
เพราะส่งเสริมตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
เป็นสิ่งที่ดีเพราะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ และให้ชุมชนมั่นใจว่าโรงเรียนคือสถานที่ปลอดภัยเหล่าหรับบุตรหลานของท่าน
เป็นวันที่สำคัญของครู การดื่มเหล้า เบียร์ และดูบุหรี่ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในงาน

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก

เพราะงานเลี้ยงแก่บัณฑิตเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้กตัญญูอาปราชัยการไม่จำเป็นต้องมีเหล่า เบียร์ บุหรี่

ครู ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนและชุมชน

การเป็นครูคือแม่พิมพ์ของชาติคือตัวอย่างที่ควรปฏิบัติทั้งต่อหน้าและลับหลังลูกศิษย์

เพราะถ้าเราเคารพครูเป็นแบบอย่างที่ดี

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูสุภาพแข็งแรง ปลอดภัย เบียร์ บุหรี่

นอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังรักษาสุขภาพของตนเองและเพื่อนร่วมงาน

ประหยัดงบประมาณ และ ได้ดูแลสุขภาพ

แบบอย่างที่ดี ล้วนมีค่ากว่าคำสอน

เพราะสถานศึกษาควรเป็นต้นแบบที่ดี จึงไม่ควรมีการนำเหล่า บุหรี่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษา ทั้งยังเป็นภาระตระหนักตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ดี

ไม่สิ้นเปลืองเงิน

เป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมเนื่องจากครูเป็นต้นแบบแก่นักเรียน หากครูยังเป็นต้นแบบที่ไม่ได้เด็กก็ไม่ทำตาม

การเป็นครูต้องเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม ไม่ควรข้องเกี่ยวกับเหล่า อบายมุขต่างๆ

งานเลี้ยงที่ไม่มีอบายมุข จะไม่ทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น

เป็นนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานและเป็นแบบอย่างให้งานเลี้ยงทุกอย่างทุกรูปแบบปลอดภัย เบียร์ บุหรี่ได้ในอนาคต

วันนั้นเป็นวันของครู ครูต้องประพฤติต่อสายตาคนข้างนอกในสิ่งที่ดี ไม่มีอบายมุขทุกรูปแบบ

จะได้เป็นแบบอย่างที่ดี

จะได้ปลอดภัยในทุกๆฝ่าย

การดื่มเหล้าทำให้เสียสุขภาพและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อเป็นการให้เกียรติวิชาชีพ

เหล่า เบียร์ บุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เลย

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพดีโดยห่างไกลจากเหล่า และสารเสพติดอื่นๆ

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน

การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดผลเสียมากมายทั้งต่อร่างกาย และค่าใช้จ่ายในการจัดงานก็เพิ่มมากขึ้น

ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนและชุมชน

ควรทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

เราควรส่งเสริมนโยบายที่ดีนี้

เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี

ครูคือแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

เพราะในทางของวิชาชีพครู จะต้องไม่ข้องเกี่ยวและต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ในการของการปลอดภัย และอบายมุข

ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม



เป็นการลดอุบัติเหตุ ลดการทะเลาะวิวาท
ครู คือ แม่พิมพ์ที่คอยต้นแบบให้คนส่วนใหญ่นับถือและปฏิบัติตาม ครูจึงควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะการเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
เพื่อสุขภาพที่ดี
ครูคือแบบอย่างที่ดี และควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากด้านการเป็นแบบอย่าง ยังส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ผลการเกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะขาดสติ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ ลดการทะเลาะวิวาท ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ได้
มีน้ำเมตตา เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ศิษย์
จะเน้นงานเลี้ยงที่ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถเข้ามาด้วยผลประสมภาคินให้นักเรียนได้ฟัง และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปได้ในอนาคต
ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี
ควรมีการปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคภัยที่เกิดขึ้นจากบุหรี่นี้มีความรุนแรง นอกจากนั้นยังเป็นการลดความปลอดภัยอีกด้วย
คุณครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทุกคนไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพราะนอกจากจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วยังทำลายสุขภาพด้วย
ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเกิดความรุนแรง
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรและนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อตนเอง
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพครู และเป็นการลดและป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นจากการมีน้ำเมตตา
เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของบุคลากร
การจัดงานเลี้ยงวันครูและงานเลี้ยงเกษียณวัย เป็นกิจกรรมสังสรรค์ที่ดีขึ้นของคณะครู ซึ่งครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนและสังคม ดังนั้นจึงไม่ควรปฏิบัติเช่น หรือประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสม เพราะเนื่องจาก เหล้า เบียร์ บุหรี่ ถือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นอันตราย จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีในงานเลี้ยงของคณะครู
เพราะการดื่มเหล้า เบียร์ เม้าแล้วทำให้ขาดสติ
เป็นการรักษาสุขภาพ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นตัวอย่างที่ดีกับนักเรียน
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานการศึกษา
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
เพราะครูต้นแบบที่ดีให้ผู้พบเห็นได้เคารพ ให้เกียรติ
การปลอดภัย เบียร์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมไม่ขาดสติ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ การปลอดภัยช่วยลดความเสียหายของทรัพย์สิน
สร้างความตระหนักพื้นฐาน สถาบันศึกษาควรเป็นต้นแบบที่ดี การวางตัวของครูในสังคมจะต้องมีความเหมาะสม ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่งงเพราะกับลูกศิษย์เท่านั้น ควรตั้งวางตัวดีในสังคมด้วย สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรจะสร้างค่านิยมตั้งแต่ต้นทาง เด็กๆ จะได้เติบโตอย่างมีสำนึกในเรื่องการรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขต่างๆ เพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีของพวกเขาและสังคมต่อไป
เพราะครูเป็นวิศวกรสังคม เป็นต้นแบบ ต้นบุญของลูกศิษย์
การเป็นแบบอย่างที่ดี ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นในชุมชน สังคม
ครูควรเป็นต้นแบบที่ดีแก่กับนักเรียนและชุมชน

เป็นภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างสุขภาพ อดโรค อดอุบัติเหตุ
เป็นการลดทอนความทุกข์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และยังเป็นการดำรงตนเงินแบบอย่างที่ดีอีกด้วย
เป็นนโยบายที่ดี ครูควรเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน และเพื่อสุขภาพที่ดีของครูด้วย
1.เพราะอาชีพครูเป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลทั่วไป 2.สร้างคุณค่าให้กับตนเอง 3.สร้างศรัทธาและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน
เพราะเห็นสิ่งที่ไม่ดี ครูควรเป็นแบบอย่างให้นำนักเรียนและชุมชน
จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
ครูต้องมีความเหมาะสม ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่เฉพาะกับลูกศิษย์เท่านั้น ควรต้องวางตัวดีในสังคมด้วย เห็นด้วยกับนโยบายเป็นอย่างดี
เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างให้ทั้งสังคมภายนอกได้
ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าคนดีมีควรดีในการอื่นที่เหมาะสมตามโอกาส
ลดค่าใช้จ่าย อดการเกิดอุบัติเหตุ
วันครูเป็นวันสำคัญของครูทุกคน เพราะครูได้ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี ถ้าตนเองดีแล้วสุภาพบุรุษที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้ลูกศิษย์เห็นแล้วจะสั่งสอนลูกศิษย์ได้อย่างไร
เป็นการรักษาภาพลักษณ์ของครูที่แสดงออกต่อชุมชน เนื่องจากยังจัดงานในสนามที่ราชการ
เพราะครูคือบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชน และเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มได้
ครูเป็นบุคคลที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ถ้าเขาเห็นว่าครูยังดื่มได้ เขาก็คงคิดว่า เขาก็ดื่มได้ และจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน
การเป็นแบบอย่างที่ดีต้องเริ่มที่คนที่สามารถสร้างคนดีได้นั่นก็คือครูถ้าครูไม่กระทำตนเป็นตัวอย่างแล้วนักเรียนจะเอาแบบอย่างที่ดีได้อย่างไร
ครูควรเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานต่างๆ ให้กับผู้ปกครองและชุมชน
ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและอุบัติเหตุต่าง ๆ
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดเหล้า เบียร์ บุหรี่
จะได้เป็นแบบอย่างที่ดี
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจของครูเองด้วย
ควรเริ่มต้นแบบที่ดีให้กับสังคม
จะช่วยให้ครูปลอดภัยจากอันตรายที่มีอยู่ในเหล้า เบียร์ บุหรี่
ครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ตั้งมั่นจึงควรประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และผู้ปกครอง
ครูต้องแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ลูกศิษย์เชื่อมั่นและเคารพนับถือในคำสั่งสอนของครู
เชื่อมั่นว่าการเป็นต้นแบบที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้อเครื่องดื่ม เหล้า เบียร์
ลดอุบัติเหตุ และเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงาน และเป็นการรักษาสุขภาพร่างกายของผู้มาร่วมงาน
ครูเป็นตัวอย่างที่ดี จึงควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับงาน
จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
เพราะครูเป็นผู้ร่วมงานและเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม
ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีและสุขภาพที่ดีของกระทรวงเหล้า เบียร์ บุหรี่

เคยได้เจอเหตุการณ์วันครูที่เร้าเร้าเพราะเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนครูเหตุเพราะเมาแ้วที่รถกลับจากงานวันครู
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีควรไม่มีเรื่องเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงาน เลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นเรื่องที่ดีเป็นแบบอย่างการแสดงพฤติกรรมในวิชาชีพให้ชุมชนเชื่อถือได้เป็นอย่างดี
เป็นแรงผลักดันให้แก่วัยรุ่น และเนื่องจากวันเกษียณ เป็นวันแห่งความทรงจำ วันแห่งทรงคุณค่า ไม่อยากให้เหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้ามาทำให้บรรยากาศชุ่มฉ่ำ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน อีกด้วย
เป็นงานของครู ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและคนอื่น ๆ ที่ได้พบเห็น
ทำให้บรรยากาศของงานเลี้ยงสนุกสนาน สงบ และปลอดภัย
ประหยัดและยังเป็นแบบอย่างที่ดี
ครูเป็นต้นแบบในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
ครูคือต้นแบบของนักเรียน หากครูยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด นักเรียนคงไม่เชื่อฟังในการห้ามปรามของครู
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลภายนอก
เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่สิ้นเปลืองและส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่พบเห็น
เงินการรักษาสุขภาพของครู และบรรยายในการเข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณ
การปลดคนเหล้า บุหรี่ ต่างๆ ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุและทำให้สุขภาพดี
หลีกเลี่ยงมายมุง
การดื่มแอลกอฮอล์บุหรื ไม่ดีต่อสุขภาพ ทุกคนต่างตระหนักรู้ดี ถึงทั้งยังผิดศีลในทางพระพุทธศาสนาด้วย
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุอันตรายจากการดื่มน้ำเมาสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุขภาพดี
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม ชุมชน
ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี
ครูเป็นผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน เป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นบาทหลวงของลูกศิษย์ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน"
เป็นโครงการที่ดีที่สามารถนำไปขยายผลต่อได้ย่อมมีความสุข
เพราะการดื่มเหล้า เบียร์ หรือสูบบุหรี่มีผลเสียต่อร่างกาย การทิ้ง ถอด หรือเลิกไปได้อย่างมีแต่ผลดีตามมาทั้งร่างกาย ครอบครัวและคนรอบข้าง
เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเหล้า/
ครูต้องเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน และคนภายนอกที่พบเห็น
ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ดีต่อสุขภาพ
งานวันครูควรเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เข้าร่วม
ครูต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
ส่วนมากงานงานเลี้ยงวันครูและงานเลี้ยงเกษียณส่วนใหญ่จัดตอนกลางวัน ซึ่งเป็นเวลาราชการดูไม่เหมาะสม
เป็นเรื่องที่ดี งานเลี้ยงต่างๆควรเป็นงานเลี้ยงที่ปลอดเหล้า 100 เปอร์เซ็นต์
มีผลดีทั้งความปลอดภัยในกาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย ชุมชนที่ชื่นชม ซึ่งครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใส่ใจเฉพาะกับลูกศิษย์เท่านั้น ควรต้องวางตัวดีในสังคมด้วย
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

การที่ครูไม่ตัวเองเล่า ไม่สู้บุญหรือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของและเหตุการณ์ติดเชื้อโควิด 19 ได้และช่วยครอบครัวของครูให้ประหยัดเงิน

ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะช่วยให้โครงการโหลิสต์วันน้อยนี้สำเร็จไปด้วยดี

เพราะท่าหลายสุขภาพ และไม่เหมาะสมต่อวิชาชีนครู

ครูคือแม่แบบในการทำความดี ถ้าเราทำไม่ได้ แล้วใครจะเชื่อถือเรา

เงินแบบอย่างที่ดีในสังคม

ครู คือ ผู้ที่ควรเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เหล่า เบียร์ บุหรี่ ล้วนแล้วแต่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายครูและบุคคลทุกคน ทั้งนี้จึงไม่ควรมีเหล่า เบียร์ บุหรี่ในงานเลี้ยงต่างๆ

ครูเป็นแบบอย่างที่ดี

เพราะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ลดค่าใช้จ่ายอาหารซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าเรียนกิจกรรม

คนในครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน จึงไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับสถานกัญชงทั้งปวง

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ถึงจะสอนนักเรียนให้ได้อย่างเต็มปากและภาคภูมิใจ

เป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีมีวิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก

เป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก ไม่ควรดื่มกิน และสูบบุหรี่ เพราะคนที่อาจไม่ชอบสิ่งนี้

เพราะครูควรเป็นต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป เราต้องช่วยกันรักษาเกียรติของเรานะ

ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กนักเรียน เพราะฉะนั้นควรลด ละ เลิกจากอบายมุข

ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ โดยการจัดการปลอดเหล้าทุกแห่ง

เพราะอาจทำให้เกิดความรุนแรงชาติสติยั้งคิดได้

เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ครูได้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการงดเหล้า เบียร์ บุหรี่

เพราะครูควรเป็นแบบอย่างให้ชุมชน สังคม โดยไม่เข้าไปในวังวนของเหล้าอบายมุข

ไม่โรงเรียนเป็นสถานที่ราชการควรปลอดจากสิ่งเสพติดทุกชนิด

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

บุหรี่ เหล้า เบียร์ เป็นอบายมุขจึงควรงดเว้นอบายมุขในงานเลี้ยงทั้งปวง

เป็นงานที่ทรงคุณค่าและมีเกียรติในการรับราชการ จึงไม่ควรดื่มสุราในการจัดกิจกรรม

ครูควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และเป็นการรักษาสุขภาพของตนเอง

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และส่งผลดีต่อสุขภาพ

ช่วยมีสติในการคิด พูด ทำสิ่งต่างๆ

ครูจะต้องเป็นแบบอย่างของนักเรียนและคนในชุมชน

เงินแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆ ที่ปลอดจากสิ่งที่ไม่เป็นสุขภาพทั้งปวง

เพราะเป็นงานที่แสดงมุทิตาต่อครูจึงไม่ควรมีเหล้าเบียร์

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

เหล่า เบียร์ บุหรี่ ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น เสียเงิน และเสียสุขภาพ ไรต์มเหล่า เบียร์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน

การสังสรรค์ไม่จำเป็นต้องมีเหล่า เบียร์ บุหรี่

จะไม่ได้เกิดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและทำให้สุขภาพแข็งแรง

ถึงแม้ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครูก็สามารถจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีความสุขได้

ช่วยลดปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

งานที่สำเร็จสามารถสนุกสนานได้แม้จะปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประหยัด และลดการเกิดอุบัติเหตุ

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม แม้ไม่มีเหล่า เบียร์ บุหรี่ ก็ยังทำให้งานเลี้ยงสนุกสนาน ทั้งยังทำให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย  
ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

เป็นโครงการที่ดี

ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุทางรถยนต์หายเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

เหล่าเป็นนโยบายที่ครูไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว

เหล่าไม่มีความจำเป็นในการจัดงานเลี้ยงเกษียณ

เพราะการจัดงานเกษียณไม่จำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์ แค่การเข้าไปร่วมยินดีกับครูท่านนั้นก็เป็สิ่งๆสร้างความยินดีและปลื้มปิติให้กับครูท่านนั้น

เป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดงานเลี้ยง

เป็นกิจกรรมที่จัดในสถานศึกษา ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ

การดื่มเหล้ามีเมฆา อาจทำให้ขาดสติ ว่าในสิ่งที่ไม่คาดคิด

เป็นนโยบายที่ดีมากเพราะครูจำนวนมากเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และผู้อื่น การที่ครูเข้าไปยุ่งเกี่ยวนโยบายอาจทำให้ครูขาดสติ ทำให้ความน่าเชื่อถือในความเป็นครูลดลงได้

ทำให้คุณครูไม่โรงเรียนสุขภาพแข็งแรง

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่เฉพาะกับลูกศิษย์เท่านั้น ควรต้องวางตัวดีในสังคมด้วย สิ่งสำคัญคือ ว่าจะสร้างค่านิยมตั้งแต่ต้นทาง ใดๆ จะได้เติบโตอย่างมีสำนึกในเรื่องการรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขต่างๆ เพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีของพวกเราและสังคมต่อไป

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากการทะเลาะวิวาท และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เงินแบกยก่าง และลดปัญหาต่าง ๆ รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย

เน้นการส่งเสริมสิ่งดีให้เหตุ และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้โควิด 19

ครูคือแบบอย่างที่ดี ยิ่งคงเชื่อว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนและถือว่าครูควรทำหน้าหน้าที่ให้ทุกคนได้เห็น

ไม่ควรสิ้นเปลืองกับสิ่งที่ไม่จำเป็น

เป็นงานที่สานสัมพันธ์กันด้วยความจริงใจและมีสติ ลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ

เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้ปลอดเหล่า



เป็นผลดีต่อสุขภาพตนเองโดยตรงและคนรอบข้างที่เรารัก

เพราะจะได้เห็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

เนื่องจาก เหล่า เบียร์ บุหรี่เป็นสิ่งที่ผิดวิสัย ไม่มีคุณ สามารถเปลี่ยนคนบางคนให้เพิกเฉยว่ารังเกียจได้ นอกจากจะเสียเงินไปโดยไม่เปล่าประโยชน์แล้ว ยังเสียสุขภาพ รั้นแต่เสียกับเสีย เพราะฉะนั้นงานเลี้ยงใดที่ไม่มีเหล้า เบียร์ บุหรี่ งานเลี้ยงนั้นจะดำเนินไปประสบความสำเร็จอย่างถึง

จะทำให้ทุกคน ห่างไกลอบายมุข ไม่เสี่ยงต่อการติดโรค และสามารถงดเหล้าได้

ผู้บริหารและครูส่วนมากดัดตนแอลกอฮอล์ตนเองซัดขี้นและมีผู้ที่ดื่มเกิดปริมาณการดื่มลดลงหรือดื่มเป็นบางครั้งตามโอกาส

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้รับบริการ

เป็นงานที่ร่วมแสดงมุทิตาจิต ใจความเมือบายมุข

คุณครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุข

ครูเป็นแม่แบบของสังคม การทำตนให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ

ควรอย่างยิ่ง และควรประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนและควรมีมาตรการที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม

เพราะเหล่าและบุหรินำพาไปสู่สิ่งไม่ดีครูเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคคลอื่นๆ

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในด้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกอย่าง

เป็นตัวอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน สังคม และประเทศชาติ

การแสดงความยินดีไม่จำเป็นต้องมี เหล้า เบียร์ บุหรี่

ครูและหน่วยงานการศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นตัวอย่างให้เด็กและเยาวชน

เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่วัยรุ่น และสังคม

ครูควรเป็นต้นแบบในการรณรงค์งดเหล้า

ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี

เพื่อเป็นแม่แบบ และลดการทะเลาะวิวาท ลดค่าใช้จ่าย

ช่วยให้มีการครองสติระหว่างงานและหลังเลิกกิจกรรมลดอุบัติเหตุได้

ทำให้เกิดโทษ มีพิษภัยร้ายแรง ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง

เนื่องการดื่มต้นของการไม่มีอบายมุข

โดยส่วนใหญ่จัดในสถานบริหารการ ซึ่งมีข้อห้ามกำหนดไว้อยู่แล้ว

ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า เด็กควรได้แบบอย่างที่ดีที่เราจะได้ทำตาม

เป็นสถานที่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดี

เนื่องงานดีต่อสุขภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น

เป็นการส่งเสริมให้คณะครูทุกท่านมีความตระหนักใ้การเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

เป็นการส่งเสริมที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลดลง

ครูคือต้นแบบของสังคม การจะพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและผู้ปกครอง ชุมชน เลิกเหล้าปลอดบุหรี่ได้นั้น ครูจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติตามเองให้งดเหล้า ปลอดบุหรี่ให้ได้เสียก่อน ซึ่งนโยบายงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ และงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการจะเน้นต้นแบบในการทำกิจกรรมต่อไปในอนาคต

ครูต้องทำตัวเป็นแบบอย่างของสังคม ฉะนั้นจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรืออื่น ๆ ตามผลกฏหมาย

หลังจากเลิกงานครูจะได้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัย

อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อและความศรัทธาของนักเรียน และชุมชน ดังนั้นการจดเล่านิเวศในงานเลี้ยงจึงเป็นสถานที่ที่สามารถจะช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพ

ลดการเกิดอุบัติเหตุได้

เป็นโครงการที่ดี และสามารถบูรณาการไปกับการเรียนการสอน และใช้ในการตัดสินใจในความปลอดภัยในชีวิต

ครูคือต้นแบบของบุคคลอื่นๆและนักเรียน ครูจึงควรทำแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆและนักเรียนได้ปฏิบัติตามเป็นตัวอย่าง

เป็นการแสดงแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ปลูกฝังจิตสำนึกของตนเองสามารถสอนนักเรียนได้อย่างภาคภูมิใจ

เพราะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

เพราะเราเป็นคุณครูควรทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน

ดีเยี่ยมเหลือเกิน

เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนชุมชนและสังคม

ลดความเสี่ยงในการขับที่ยานพาหนะ ในการเดินทาง

ลดอัตราการดื่มเหล้าและการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้

เพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้คนที่ไปได้ตระหนักถึงการจัดการเลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีสุราของมีมาเสมออุป

เป็นการรักษาสภาพ และการเป็นแบบอย่างที่ดี

เป็นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาทางจริยศาสตร์ของต้นแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สุขภาพกายและจิตไม่เสีย ทรัพย์สินไม่เสียหาย ไม่มีความเสียหาย

เป็นแบบอย่างการเป็นแม่พิมพ์ที่ดีส่งเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆมิติและทุกๆด้าน

เป็นสิ่งที่ดีที่ควรควรปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

ครูคือตัวอย่างของศิษย์ หากครูเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ศิษย์ก็จะปฏิบัติตามได้อย่างไม่ลังเลใจ

ไม่ว่าจะงานสงกรานต์ต่างๆล้วนมีผลกระทบจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์ที่ได้รับเข้าๆจะทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆทั้งสติปัญญา และร่างกายให้เสื่อมถอยลงไป ตลอดจนทำให้ควบคุมความคิด สติของตนเองไม่ได้ทำให้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจถึงแก่ชีวิตของตนเอง จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่มีการจัดการเลี้ยงที่ปลอดจากอบายมุขทั้งปวงเพื่อให้ทุกคนเกิดสติสัมประปัญญาที่ดีในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน กระวนคว้างสังคม ประเทศชาติมีความสุข

ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนและสังคม

เพราะโดยอาชีพแล้วไม่สมควรอย่างยิ่ง

นโยบายงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่และงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะจะเห็นว่าในงานเลี้ยงใดก็ตามหากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเกิดปัญหาค่อนข้างจะมาก ยกตัวอย่างเช่น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ ก่อเกิดทะเลาะวิวาทในงาน ตลอดจนครอบครัว และที่สำคัญอีกก็ปัญหาหนึ่งคืออุบัติเหตุ จะพบว่าหากอุบัติเหตุเกิดจะการมาแล้วขึ้นผลที่ตามมาเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงเสมอ และอีกประเด็นหนึ่งในการเป็นผู้บริหาร เป็นครูเปรียบเสมือนการเป็นเจ้าหลอม เป็นแบบอย่าง ฐู้งานมีการวางตัวอยู่ในสังคมของครูจะต้องมีความเหมาะสม ครูควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่เฉพาะกับศิษย์เท่านั้น แต่ครูทุกคนควรที่จะตระหนักและวางตัวดีในชุมชน สังคมด้วย ครูควรที่ถูกต้อง ขี้คิดให้กับศิษย์ ให้ศิษย์รู้เท่าทันหันตภัยร้ายของแอลกอฮอล์และอบายมุขทั้งหลาย เพื่อที่ศิษย์ที่เราได้อบรมสั่งสอนมาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอนาคตที่สดใส และเป็นทรัพย์สินบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆ และเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

การปลอดเหล้า บุหรี่ มันทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสบายใจแล้วอยากคบหา คบค้าสมาคมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆที่เขาเดินทางมาร่วมงาน เราจะได้เห็น เกิดแนวคิด และนำไปปฏิบัติ

ไม่ชอบ ไม่มีประโยชน์ ผิดศีล และก่อให้เกิดอันตราย

ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน การที่ครูจัดการเลี้ยงที่ปลอดเหล้าส่งผลดีต่อตัวบุคคลเอง และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานในสายตาบุคคลอื่น

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคม

เพราะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะจากโรคอันเนื่องมาจากฤทธิ์ของสุราหรือของมึนเมา และเป็นภาพประพจน์เงินรายได้ เพราะหากไม่มีการซื้อ ก็จะ  
การเงินเหลือก็เยอะมากขึ้น และยังมีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินในขณะที่ขี้นยานพาหนะแล้วด้วย

เหล่า เบียร์ บุหรี่ ทำลายสุขภาพ ทำลายชีวิต ทำลายครอบครัว ทำลายทุกอย่าง ไม่ควรยุ่งเกี่ยว

สุราเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งยังเปลืองเงิน และควรควรทำตัวเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้

การเป็นครู ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

ผู้ร่วมงานจะได้เน้นไปผู้จุดประสงค์ของการจัดงานมากกว่าการดื่มสังสรรค์

ได้ช่วยทำให้ครูเป็นครูต้นแบบได้อย่างสมบูรณ์ และมีสติ มีศีลธรรมมากยิ่ง

เป็นอบายมุขที่ควรหลีกเลี่ยง และไม่ควรรุ่งเกี่ยว

มีประโยชน์เป็นหลายด้านเช่นความปลอดภัย ประหยัด และเกิดประโยชน์

เป็นการส่งเสริมให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน

ครูต้องเป็นต้นแบบและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคม

เป็นการเตือนตนเอง ไม่ให้ไปยุ่งกับเหล้าและอบายมุขทุกชนิด

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน ผู้ปกครอง และลูกๆนักเรียน

ครูไม่ควรดื่มสุรา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

ช่วยสลดใจให้จาง และลดอันตรายจากการขับที่

ในฐานะที่เป็นงานเลี้ยงของข้าราชการครู เราควรเป็นแบบอย่างให้นักเรียนและผู้ปกครองเฝ้าระวังปลอดภัยเหล่า เบียร์ บุหรี่

.เพราะครูควรเป็นต้นแบบที่ดี

สนุกโดยปราศจากแอลกอฮอล์

เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคม

เหล่า เบียร์ บุหรี่ ไม่ใช่ส่วนประกอบของงานเลี้ยงครู แต่ที่สำคัญของประเพณีคือการแสดงความเคารพและความรักกับเพื่อน พี่น้องครู ตั้งมั่น เหล้า เบียร์  
บุหรี่ จึงไม่ควรมีในงานเลี้ยงวันครู ข้าพเจ้า ขอสนับสนุนนโยบายนี้ยิ่งเต็มใจ

สืบไป

เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

เพราะเราเป็นครู ต้องทำเป็นแบบอย่างก่อกองที่จะไปสอนลูกศิษย์หรือปฏิบัติตนให้คนอื่นเห็น

เพราะสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ในด้านงานเลี้ยงปลอดภัย เหล้า เบียร์ บุหรี่ และอบายมุขต่างๆ

เพื่อสุขภาพที่ดี และความเมตตาอื่นๆ เช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด

เพราะครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพและเป็นตัวอย่างของเด็กๆ และเด็กๆก็เชื่อครูมากกว่าผู้ปกครอง

จะทำเองทว่าครูเฝ้าเฝ้าปกป้องเขตครูเกียรติ แต่ต้องค่อยๆไป เพราะการดื่มเหล้า เบียร์ เป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมไทยมานาน

เป็นการสร้างให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักร่วมกัน และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

เป็นโครงการที่ดี เป็นการลด ละ เลิกอบายมุข และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไป

เพราะทำให้มีความปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการจัดสังสรรค์โดยไม่จำเป็นต้องมีเหล้า เบียร์ บุหรี่

เป็นงานอันทรงเกียรติที่จัดให้ครูผู้เสียสละ จึงไม่ควรมอบหมายใดให้อยู่ในวง

ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม: สร้างภาพพจน์ที่ดีด้วยความเป็นครูจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อนำไปสอนนักเรียนจะไร้อคติกับการปฏิบัติตนของเรา
เป็นกิจกรรมที่ดี รณรงค์ให้ทุกคนลด ละ เลิก สิ่งมีมา แม้ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์
งานเลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีเหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็สามารถจัดได้ อีกทั้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคนต้องดูแลตัวเอง ถ้ามีการดื่มเหล้าก็อาจทำให้ขาดสติ เงินเปลืองเกิดในการติดเชื้อได้
ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีพลังกำลังในการทำงานเต็ม 100%
แบบอย่างที่ดีมีความมากกว่าคำสอน
การเป็นครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
จะช่วยส่งผลกับภาพลักษณ์ของอาชีพข้าราชการครูเป็นอย่างดี
ครูคือแม่พิมพ์ซึ่งถ้าแม่พิมพ์ดีก็จะผลิตนักเรียนที่ดีและมีคุณภาพให้แก่ประเทศไทยชาติได้
ครูเป็นบุคลากรตัวอย่างที่ควรห่างไกลอบายมุข
เป็นกิจกรรมที่ดี
ครูต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดละเลิกเหล้า เบียร์ บุหรี่
ดื่มแต่พอดี พอประมาณ พองาม
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและครอบครัว
เห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะครูเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบที่ดี หากไม่ปฏิบัติในทิศทางที่เหมาะสมก็จะไม่สามารถสอนนักเรียนได้ดีนัก
ข้าราชการครูควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักพื้นฐาน สถานศึกษาควรเป็นต้นแบบที่ดี และสามารถประกาศนโยบายเดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดเป็นพลังที่จะเป็นต้นแบบให้กับสังคม ทำให้ตัดเหวี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ออกจากงานเลี้ยง งานประเพณีต่างๆ ได้อย่างแข็งแรง และช่วยทำให้เกิดการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วย
จะได้ไม่ส่งผลเสีย
ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของครู และเป็นการแสดงออกที่ดีของครู
เป็นสิ่งที่ดี
เหล้า บุหรี่ เป็นสิ่งไม่ดี เราเป็นครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก
เป็นแบบอย่างที่ดี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยังทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีในทุกๆด้าน
เป็นสิ่งที่ดี ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและช่วยลดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและชุมชน
เพื่ออ้างไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพราะจะได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพราะอันดับแรกคิด ถ้าจัดในสถานที่ราชการไม่ควรมีเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพราะผิดกฎหมาย ต่อมาก็ เพื่อสุขภาพของทุกคน
เป็นนโยบายที่ดีเนื่องจากเป็นแบบอย่างและปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีเพื่อสามารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นและลูกศิษย์ได้อย่างภาคภูมิใจ
การไม่มีอบายมุขเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมและครอบครัว
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เพราะการที่ครูไปดื่มเหล้าในงานเลี้ยง หากเกิดเมา จะควบคุมสติไม่อยู่ อาจเกิดการทะเลาะวิวาท เสียงตังใจวามก อาจทำให้ภาพลักษณ์ของครูเสียหายได้
เพราะ ทำให้บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพดีขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน

จะได้ไม่เกิดปัญหาขัดแย้งใจกันในหมู่ครูรวมทั้งประหยัดงบประมาณ
ครูเป็นบุคคลครูเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม
เป็นงานของบุคคลที่เห็นดีว่าเป็นแบบอย่างของนักเรียน จึงควรที่จะเป็นงานที่มาร่วมกันระดมและแสดงความยินดี และร่วมกันสังสรรค์พูดคุยในคิดว่าครูไม่สมควรจะถูกรับสิ่งเสพติด
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ครูคือแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ยังคงเชื่อกันในคำสอนที่ว่า "แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน"
เป็นการห่วงใยต่อผู้บริหารรวมถึงคณะครูและครูผู้เกษียณ
คนเป็นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ ชุมชนและคนรอบข้าง เสมือนการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ในกิจกรรมดีที่เกิดขึ้นนั้น ก็ควรจะจัดจนจบกระบวนการ เพราะฉะนั้น การงดเหล้าหรือทนายอื่นๆก็ควรละเว้นจนจบกิจกรรมนี้ รวมถึงให้เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ หรือนักเรียน หรือแพทย์ที่มาร่วมงานอีกด้วย
แม่พิมพ์ ห่วงพิมพ์ของชาติคือตัวอย่างที่ดีของนักเรียน การปฏิบัติตนในหน้าที่ครูต้องอดทนและรักษาความดีให้ดีที่สุด
ช่วยให้อ่างกายครูแข็งแรง และมี ะสิทธิภาพการทำงานที่ดี
แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
เป็นเรื่องดีทำให้ทุกคนปลอดภัย
เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดี
มุ่งมั่นทำให้โรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์และการพนันในโรงเรียนนี้ประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดี
สุราเป็นบ่อเกิดของความหายนะ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดี และทำให้ไปเองตัวอย่างที่ดีมากๆ
งานเลี้ยงวันครูไร้อาหารเมาเหล้า เบียร์ บุหรี่
ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของครูต่อชุมชน และนักเรียน ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ
เป็นการลดความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งในสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน
เห็นด้วยเพราะบางคนก็แพ้ควันบุหรี่แล้วก็กิจกรรมการงดเหล้าหรือวันปลอดเหล้าเบียร์บุหรี่และงานเกษียณปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่เป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการลดความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทการเกิดอุบัติเหตุหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อข้าราชการในปัจจุบันนี้
ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องตระหนัก ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน และคนอื่น ๆ

แหล่งที่มา : ผลสำรวจจากครู ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมโครงการโพธิ์สัตว์น้อยปลูกของพ่อแม่เลิกเหล้า พ.ศ.๒๕๖๔





มะเร็ง  
ช่อง  
ปาก

มะเร็ง  
กล่อง  
เสียง

มะเร็ง  
เต้านม  
(ในผู้หญิง)

มะเร็ง  
หลอด  
อาหาร

มะเร็ง  
ตับ

มะเร็ง  
ลำไส้

อ้างอิงข้อมูลจาก  
Cancer Research UK

ลดเสี่ยง  
มะเร็ง  
อวัยวะ



# โทษของบุหรี่ ยิ่งสูบบ่อยยิ่งอันตราย

ตายไว  
ไม่อุทิศ

การสูบบุหรี่ 1 มวน  
จะทำให้อายุสั้นลง 7 นาที

ความแพร่ (เดิมไปทั่ว) ...  
มีโคโรนา (สารพิษ) สารเคมี 7,000 ชนิด  
สารพิษ มากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง  
มากกว่า 70 ชนิด



## สูบบุหรี่... แล้วได้อะไร ?

บุคลิกเสีย/สมอง  
เสื่อม-ขาดสติ



บุคลิกผิด  
และระบบทางเดินหายใจ



พิกัดของ  
ยีนเสีย



เสียงกรน/ง่วงนอน  
กลางวัน



หงุดหงิด/วิตกกังวล  
อดใจไม่ไหว/ใจเสีย



ตาอักเสบ  
ตาบอด



โรคหัวใจ  
และหลอดเลือด



พิกัดของ  
ยีนเสีย



โรคข้ออักเสบ-กระดูก  
และกล้ามเนื้อ



เพิ่มโอกาสเสี่ยง  
ต่ออาการมะเร็งต่างๆ  
เช่น มะเร็งปอด/มะเร็งลำไส้

เลิกบุหรี่... ทุกวันนี้ได้... ดีใจ... มีเงินเก็บ... ไม่อ้วน... ไม่เจ็บป่วย... ไม่อายใคร